



## ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

### เรื่อง ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการตลาดทำวังเมืองนคร (บริเวณซอยสมิท)

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าแผงลอย เจ้าของอาคารพาณิชย์ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณซอยสมิทและชุมชนใกล้เคียงภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาสรุปผลแนวทางการใช้พื้นที่ซอยสมิทจัดทำโครงการตลาดทำวังเมืองนคร ในวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดศรีทวี เพื่อจักได้นำข้อมูลฯ ดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไป นั้น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเรียนว่า ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๕๕ ราย ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมือง อำเภอรัตนพิบูลย์ อำเภอพรหมคีรี และมีเจ้าของอาคารพาณิชย์ คือ ร้านขายยาจรัสพงษ์เวชภัณฑ์ปากซอยสมิทเพียง ๑ ราย โดยผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทุกรายมีความประสงค์ให้ดำเนินโครงการตลาดทำวังเมืองนคร เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวและมีความคึกคักสร้างรายได้ให้กับประชาชน และชุมชน ซึ่งในส่วนของผู้ค้าล้อเลื่อนแผงลอยรายเก่าที่ขายอยู่เป็นประจำทุกวันประสงค์ที่จะขายอยู่บริเวณปากซอยสมิทเหมือนเดิม จำนวน ๕ ราย ในการนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์และขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง คือ เจ้าของอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ที่พักอาศัยอยู่ในซอยสมิทไม่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนั้น เห็นควรให้ประธานชุมชนท่ามอญและคณะกรรมการชุมชนเร่งดำเนินการลงพื้นที่บริเวณซอยสมิท เพื่อทำการสำรวจและขอความร่วมมือเจ้าของอาคารพาณิชย์ทุกรายแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรยินยอมให้ใช้ถนนและพื้นที่หน้าบ้านของตนเพื่อดำเนินโครงการตลาดทำวัง ซึ่งทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จักได้นำข้อมูลข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการกำหนดจุดผ่อนผันเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการออกประกาศจุดผ่อนผัน และจักต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในการออกข้อบังคับการจราจร ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช